

สปท.เดินหน้าเร่งเครื่อง 4 แผนปฏิรูปการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2559

สปท.เร่งเครื่อง 4 แผนปฏิรูปการศึกษา "อลงกรณ์"วอนเพื่อใจให้การปฏิรูป 11 ดาน อธิษฐานใจแต่การเมืองเท่านั้น

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า สปท.กำลังเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามโรดแมพ ระยะที่ 2 คือการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนับแต่เดือน ต.ค.2558 จนถึงเดือน ก.ค.2569 โดยส่งแผนปฏิรูปประเทศไปให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แล้ว 42 แผน ซึ่งแบ่งเป็นแผนปฏิรูปที่ผ่านมติสปท. 28 แผน แผนปฏิรูปที่ส่วนราชการเห็นพ้องกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) 9 แผน และแผนปฏิรูปที่ประธานสปท.คัดกรองจากแผนของ สปช.เดิม 5 แผน ทั้งนี้ยังมีแผนปฏิรูปที่สปท.พิจารณาเห็นชอบแล้วรอการนำเสนออีก 9 แผน นับว่า สปท.ทำคืบหน้าเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้ผลักดันขับเคลื่อนแผนปฏิรูปเป็นที่น่าพอใจ อาทิ ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตที่ผ่านการพิจารณาของ สนช. วาระ 1 และไกล่เกลี่ยมาเป็นกฎหมาย ขณะที่ร่างพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและจัดการผูกขาดนั้น ได้ถูกจัดทำร่างกฎหมายเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนจะส่งให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อเสนอให้สนช.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป หรือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเศรษฐกิจรูปแบบเกาส์โมเดลเศรษฐกิจกระแสใหม่เดินหน้าไปมากแล้ว โดยกำหนดมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) จนทำให้ไตรมาสแรกปีนี้มีผู้ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่เป็นจำนวนมาก สำหรับสปท.กำลังเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยในการประชุมวันที่ 16-17 พ.ค.นี้ จะพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษา 4 แผนรวด ได้แก่

- แผนการปฏิรูปร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
- แผนปฏิรูปการพัฒนาครู
- แผนปฏิรูปการอาชีวศึกษา
- และแผนปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็ก

"สิ่งที่ห่วงกังวลในตอนนี้เป็น ดูเหมือนทุกฝ่ายจะใส่ใจแต่เรื่องการออกเสียงประชามติและรัฐธรรมนูญ จนลืมเรื่องการปฏิรูปประเทศ จึงอยากขอให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสนใจกับการปฏิรูปประเทศพอกๆกับเรื่องรัฐธรรมนูญและประชามติ เพราะการปฏิรูปครั้งนี้เป็นการวางรากฐานพัฒนาอู่เกิดประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้า ทันสมัยสู่การเป็นประเทศชั้นนำ"

และการปฏิรูปมี11ด้าน ไม่ใช่มีแต่การเมืองด้านเดียว"นายอลงกรณ์ กล่าว.

ที่มา [เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 18:58 น.](#)